

[Hỏi đáp] Các câu hỏi thường gặp về chủng vi-rút Corona mới (Covid-19)

- Q.1 Các quy định ở Nhật Bản có thay đổi liên quan đến virus Corona mới không?
- A.1 Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, virus Corona mới sẽ được phân loại là Loại 5, giống như xét nghiệm dương tính với loại virus Corona mới và những người đã tiếp xúc gần gũi với họ không còn bị yêu cầu hạn chế ra ngoài. Từ tháng 10 năm 2023, sẽ có những thay đổi về gánh nặng chi phí công đối với các loại thuốc điều trị vi-rút Corona mới, số tiền trợ cấp chi phí y tế nhập viện, v.v.
- Q.2 Nếu tôi đến bệnh viện vì chủng virus Corona mới, khoản thanh toán của tôi có cao hơn trước không?
- A.2 Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, cá nhân sẽ phải chịu 10% đến 30% chi phí y tế. Chi phí xét nghiệm vi-rút Corona mới cũng là trách nhiệm của bạn. Cho đến cuối tháng 9, các loại thuốc điều trị đắt tiền cho loại vi rút Corona mới đã được công quỹ chi trả, nhưng từ tháng 10 năm 2023, 10% đến 30% chi phí điều trị loại vi rút Corona mới sẽ được tự chi trả. Tuy nhiên, ngay cả khi khoản đồng thanh toán là 30% thì gánh nặng đối với các loại thuốc đắt tiền như Lagebryo, loại thuốc có tác dụng ngăn ngừa bệnh hiểm nghèo, sẽ chỉ vào khoảng 10% giá thuốc. Ngoài ra, như trước đây, bạn sẽ phải tự bỏ tiền túi trả tiền mua thuốc giảm đau hạ sốt và thuốc trị viêm họng.
- Q.3 Tôi muốn tiêm vắc-xin ngừa vi-rút Corona. Có tốn tiền không?
- A.3 Miễn phí tiêm chủng đến hết ngày 31/3/2024. Việc tiêm chủng Corona bắt đầu vào ngày 20 tháng 9 năm 2023 theo quy định mới. Bất cứ ai muốn tiêm vắc xin đều có thể được tiêm vắc xin miễn phí bắt đầu từ 6 tháng tuổi. Cần có phiếu tiêm chủng.
- Q.4 Tôi bị sốt. Cả virus Corona mới và bệnh cúm đều đang lưu hành. Tôi có thể kiểm tra tại nhà được không? Tôi phải làm gì nếu muốn đến bệnh viện?
- A.4 "Bộ xét nghiệm đồng thời" có thể kiểm tra cả chủng virus Corona mới và bệnh cúm chỉ bằng một xét nghiệm duy nhất. Bạn có thể mua nó ở hiệu thuốc với dược sĩ hoặc trực tuyến. Chọn loại có nội dung "thuốc chẩn đoán trong ống nghiệm" hoặc "Thuốc loại 1". Nếu bạn muốn gặp bác sĩ, vui lòng gọi cho bệnh viện địa phương của bạn. Nếu bạn chưa biết nên đến bệnh viện nào, hãy gọi cho MieCo.

TEL 080-3300-8077 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Q.5 Nếu tôi nhiễm vi-rút Corona mới, tôi nên tránh đến trường hoặc trường mẫu giáo trong bao nhiêu ngày?

A.5 Nguy cơ lây nhiễm cho người khác đặc biệt cao trong 5 ngày đầu sau khi xuất hiện triệu chứng, vì vậy mọi người nên hạn chế ra ngoài trong 5 ngày kể từ ngày xuất hiện triệu chứng. Thời gian đình chỉ học tập do nhiễm vi-rút Corona mới là "5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng và 1 ngày sau khi các triệu chứng thuyên giảm".

Q.6 Có cần phải xét nghiệm chủng virus Corona mới trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản từ nước ngoài không?

A.6 Không cần xét nghiệm chủng virus Corona mới trước khi vào Nhật Bản. Giấy chứng nhận tiêm chủng cũng không cần thiết.

Q.7 Do nhiễm chủng virus Corona mới, tôi đã phải nghỉ làm. Tôi có thể nhận được Trợ cấp Thương tích và Bệnh tật không?

A.7 Trợ cấp Thương tích và Bệnh tật sẽ được áp dụng nếu bạn vắng mặt tại nơi làm việc trong một thời gian do bệnh tật hoặc thương tích. Ứng dụng là bắt buộc. Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, sẽ phải có giấy chứng nhận của bác sĩ ngay cả trong trường hợp nhiễm chủng vi-rút Corona mới. Bạn sẽ không nhận được trợ cấp ốm đau và thương tật trong ba ngày đầu tiên. Bạn có thể nhận lương ốm đau từ ngày thứ 4, vì vậy nếu bạn nghỉ 5 ngày, bạn có thể nhận trợ cấp ốm đau và thương tật vào ngày thứ 4 và thứ 5. Nếu bạn được trả tiền lương vào những ngày nghỉ, bạn sẽ không nhận được tiền trợ cấp ốm đau.